

Số: 28 /BC-BCĐ

Hoà Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân;

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg tỉnh Hòa Bình (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) báo cáo kết quả thực hiện, như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo⁽¹⁾; các thành viên Ban Chỉ đạo đã quan tâm, tích cực chỉ đạo đơn vị mình và ngành dọc ở các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình phối hợp số 01/CTPH-UBND-HNDT, ngày 29/8/2016 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg.

Thực hiện Kế hoạch công tác số 245/KH-BCĐ, ngày 08/02/2018 của Ban Chỉ đạo⁽²⁾ các thành viên Ban Chỉ đạo cùng với các ngành liên quan, đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, đồng thời chủ động lồng ghép triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch, chương trình hành động như: “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”; “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh⁽³⁾, ...

¹. Quyết định số 112/QĐ-BCĐ ngày 04/10/2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg tỉnh Hòa Bình, về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg tỉnh Hòa Bình

². Kế hoạch số 245/KH-BCĐ ngày 08/02/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81 tỉnh Hòa Bình, về việc xây dựng công tác trọng tâm năm 2018

³. Thực hiện Chương trình hành động số 18/CTr-TU, ngày 13/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Hội Nông dân các cấp tích cực phối hợp với các Sở, ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo đảm bảo đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện các nội dung trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp trong năm theo kế hoạch năm 2018 đề ra.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành coi trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết các đề nghị, kiến nghị của công dân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, trong đó chú trọng việc trực tiếp đối thoại với công dân. Đồng thời, chỉ đạo thanh tra các huyện, thành phố, các sở, ngành thường xuyên rà soát, nắm chắc các vụ việc khiếu nại, tố cáo để kiến nghị biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở được tổ chức chặt chẽ; khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, kịp thời tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra hướng giải quyết dứt điểm.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các ngành liên quan đã phối hợp cùng với các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân. Trong năm, đã tổ chức 4.415 cuộc tuyên truyền, tổ chức 5.860 buổi tuyên truyền lồng ghép với sinh hoạt của các thôn, xóm cho trên 331.192 lượt hội viên tham gia; phối hợp tổ chức 1.131 buổi tuyên truyền về pháp luật cho 92.175 lượt hội viên; trợ giúp pháp lý cho 51.369 lượt hội viên.

Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân đa dạng, phong phú, như tổ chức các hội nghị, tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề; tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ; xây dựng chuyên mục “Tiếp chuyện bạn nghe Đài”; chuyên mục “Với khán giả xem truyền hình”; chuyên mục “Pháp luật và đời sống”; “Ngày pháp luật”; các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, các cuộc thi hòa giải viên giỏi; xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước của làng, bản, tổ dân phố; biên soạn, xuất bản các tài liệu, tờ rơi, bản tin ... Các đơn vị, địa phương đã tích cực phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, cập nhật các nội dung mới, kinh nghiệm, cách làm hay để tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương các điển hình trong công tác hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân ở cơ sở để nhân rộng mô hình.

Nội dung chủ yếu là tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg, Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các bộ luật, luật, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành như, Hiến pháp năm 2013, Công ước Liên hợp quốc về Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Hoà giải ở cơ sở; Luật Tiếp công dân; Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn; Luật Bảo vệ

môi trường; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Đất đai, Luật Thanh tra; Luật Bảo hiểm xã hội ...

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại của nông dân

2.1. Công tác hòa giải ở cơ sở

Các địa phương đã quan tâm chỉ đạo duy trì hoạt động của các tổ hòa giải; năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 2.095 tổ hòa giải/2.061 thôn, xóm, bản, làng, khu dân cư, tổ dân phố với 10.726 hòa giải viên (trong đó hòa giải viên là Hội viên nông dân 7.384 người, chiếm 69%). Một số khu dân cư có 2 tổ hòa giải, mỗi tổ hòa giải có từ 3 - 5 hòa giải viên là những người có uy tín, có kinh nghiệm, có khả năng vận động, thuyết phục nhân dân và tương đối am hiểu pháp luật trong cộng đồng dân cư. Tổ trưởng tổ hòa giải thường là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc Bí thư Chi bộ; các thành viên tổ hòa giải ở cơ sở bao gồm đại diện hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân.

Cùng với đó, việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên cũng được tiến hành thường xuyên, có nền nếp, từng bước nâng cao chất lượng của hoạt động hòa giải. Đến nay, đã có trên 6.793 hòa giải viên, chiếm 63,3% hòa giải viên đã được bồi dưỡng, tập huấn về các lĩnh vực như: Hôn nhân gia đình; đất đai; giao thông đường bộ; bạo lực gia đình; bình đẳng giới... Nhờ vậy, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở đã không ngừng được nâng lên. Hàng năm, 100% vụ việc mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp nhỏ phát sinh trong cộng đồng dân cư đều được tổ hòa giải phát hiện và hòa giải kịp thời, trong đó, tỷ lệ hòa giải thành chiếm tỷ lệ cao.

Trong năm 2018, đã có trên 1.200 vụ việc được các tổ hòa giải tiếp nhận; trong đó có gần 950 vụ việc đã hòa giải thành công, đạt 79%. Đối với những vụ việc hòa giải không thành, hòa giải viên hướng dẫn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết để tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài... Cùng với việc hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, các hòa giải viên còn tích cực lồng ghép hoạt động hòa giải với đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2.2. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại của nông dân

Công tác tiếp công dân được các ngành liên quan thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Các ngành liên quan đã tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân thường kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia tiếp công dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức tiếp công dân tại trụ sở cơ quan; tích cực tham gia với các cơ quan chức năng trong đoàn liên ngành để giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Thông qua các buổi tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của nông dân, các ngành liên quan đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn, giải thích cho nông dân hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của nông dân để vận động, hòa giải các tranh chấp,

mâu thuẫn phát sinh giữa nông dân với nông dân, góp phần hạn chế các khiếu kiện, khiếu nại của nông dân.

Trong năm 2018, các cơ quan nhà nước đã tổ chức tiếp nhận 1.187 đơn thư⁴) công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng; Đa số các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nông dân đều liên quan đến đất đai, giải quyết chế độ chính sách bình xét hộ nghèo, giải phóng mặt bằng, đất lâm nghiệp, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, khai thác tài nguyên trái phép, ...

Tại các buổi tiếp công dân đã được các cấp Hội hướng dẫn, phối hợp giải quyết kịp thời, thấu tình, hợp lý, đúng pháp luật và được các đối tượng chấp nhận. Đặc biệt, tại các xã có đồng bào công giáo, cán bộ Hội tích cực phối hợp với cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân tích cực bám cơ sở, thường xuyên nắm bắt tình hình, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ, không tiếp tục lấn chiếm đất đai trái phép, động viên nhân dân sớm ổn định tình hình, tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2018 các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã nhận 09 đơn, số đơn trên đã được các cấp Hội phân loại giải quyết dứt điểm trong đó thành phố Hòa Bình 08 đơn, huyện Lạc Sơn 01 đơn. Hội Nông dân tỉnh đã duy trì việc tiếp dân hàng tháng tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh, tổ chức các đoàn công tác về trực tiếp tham gia sinh hoạt với Chi Hội, sinh hoạt với hội viên, nông dân, lắng nghe, tìm hiểu, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời phản ánh với Đảng, chính quyền các cấp về tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đề xuất phối hợp giải quyết, xử lý các đơn thư khiếu nại, các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở.

3. Công tác xây dựng duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật”; quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ sở, công tác xây dựng, duy trì hoạt động các Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật” được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Sở Tư pháp đã chỉ đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ sở. Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có tủ sách, số lượng đầu sách mỗi tủ từ 30- 200 cuốn; Nhiều xã, phường, thị trấn đã kết nối mạng Internet để truy cập và cung cấp văn bản quy phạm pháp luật cần thiết cho tủ sách pháp luật, xây dựng quy chế quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của đơn vị thuộc quyền quản lý đã góp phần tạo điều kiện cho nông dân đến khai thác, tìm hiểu pháp luật.

Hiện nay, toàn tỉnh có 51 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, với 1.585 thành viên được tổ chức sinh hoạt lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục

⁴ . Trong đó: Khiếu nại 198 đơn; tố cáo 229 đơn; kiến nghị, phản ánh 760 đơn; nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai: 701 đơn, lĩnh vực chính sách: 143 đơn, lĩnh vực khác: 343 đơn,

pháp luật với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, tội phạm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kế hoạch hóa gia đình ... đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các thành viên Câu lạc bộ đã trở thành những nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật và bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

4. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh thường xuyên phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát tiến độ, kết quả giải quyết và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân đến Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời đôn đốc Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân UBND các huyện, thành phố có liên quan thực hiện các Thông báo kết luận tiếp công dân hoặc Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo của công dân. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố, các ngành liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, nghiêm túc thực hiện các thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ và các thông báo chuyển đơn của Văn phòng UBND tỉnh, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự trị an trên địa bàn.

Các ngành liên quan đã thực hiện nghiêm túc chế độ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.

Các cấp Hội Nông dân đã phối hợp với các ngành liên quan giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn; giám sát việc thực hiện tiếp dân, thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp có thẩm quyền; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; kịp thời có kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã quan tâm đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hệ thống Ban Tiếp công dân được củng cố và kiện toàn từng bước đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả;

- Công tác tiếp công dân đã được củng cố, mối quan hệ phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương ngày càng hiệu quả hơn, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật triển khai có hiệu quả tích cực. Ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước của người dân được nâng lên. Duy trì thực hiện tốt công tác hòa giải, phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân;

- Tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các giải pháp hiệu quả trong việc chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đúng pháp luật, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Một số tồn tại, hạn chế

- Công tác phối hợp giữa các ngành liên quan trong việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản mới đôi lúc thiếu thường xuyên, chưa kịp thời. Các văn bản liên quan đến hệ thống pháp luật được bổ sung mới, nhiều nhưng chưa được triển khai, phổ biến kịp thời;

- Một số cơ quan hành chính nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc, một số vụ việc khiếu nại tố cáo thẩm tra xác minh còn sơ sài, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, kết luận thiếu chính xác, phương hướng giải quyết thiếu thuyết phục, khách quan;

- Ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức trong thi hành công vụ chưa cao; ý thức chấp hành pháp luật, hiểu biết của một bộ phận người dân còn hạn chế; chất lượng công tác tiếp công dân ở một số nơi còn thấp, việc giải quyết đơn thư chưa kịp thời.

- Công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, nêu gương điển hình, cách làm hay trong hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân chưa thường xuyên.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm trong công tác chỉ đạo và phối hợp tiếp công dân, công tác hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một việc khó khăn, phức tạp, trong khi đó phần lớn đội ngũ cán bộ Hội Nông dân chưa có nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên hiệu quả chưa cao. Việc tiếp thu kiến thức pháp luật của đại bộ phận nông dân còn hạn chế;

- Một bộ phận cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ, do nhận thức việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân là việc giải quyết của các ngành chức năng, không phải việc của Hội;

- Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các điều kiện khác để đáp ứng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch còn hạn chế so với yêu cầu.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

1. Tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định.

2. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các Sở, Ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác củng cố, kiện toàn, hướng dẫn, tổ chức hoạt động của các

tổ hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc trong nội bộ gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần hạn chế khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp; Duy trì và nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng, chú trọng đối tượng hội viên, nông dân; biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu liên quan có nội dung phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ để cấp phát cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho nông dân.

Tích cực hỗ trợ nông dân xây dựng, quản lý và khai thác tử sách pháp luật ở cơ sở gắn với việc xây dựng, duy trì hoạt động “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật”, góp phần đa dạng hóa các hình thức chuyển tải kiến thức pháp luật cho nông dân. Tiếp tục triển khai cho hội viên đăng ký “Gia đình hội viên nông dân không vi phạm pháp luật, con em hội viên không mắc các tệ nạn xã hội” trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của nông dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/ 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.

5. Thực hiện nghiêm quy định về chế độ báo cáo và công tác quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./

Nơi nhận:

- Thường trực TW Hội Nông dân Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 40b).

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Văn Dũng**

